

สหประกันชีวิต ประชุมใหญ่แจ้งผลการดำเนินงาน

สมาชิก



บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานแก่สหกรณ์สมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ที่ผลิตผลงานบรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้จำนวน 48 สหกรณ์ และยังได้รับเกียรติจาก นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรยายพิเศษในหัวข้อ สหประกันชีวิต : สวัสดิการประกันชีวิต เพื่อขบวนการสหกรณ์ไทย โดยมี พลตำรวจเอก นิพนธ์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บมจ. สหประกันชีวิต พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และผู้สังเกตการณ์ให้การต้อนรับกว่า 500 คน ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่ผลิตผลงานบรรลุเป้าหมายนั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รางวัล “ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2558” คือ ผลงานรายใหม่รวมทุกประเภท ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 11 รางวัล รางวัล “ผลิตงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558” คือ ผลงานรายใหม่รวมทุกประเภท ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 21 รางวัล และรางวัล “ผลิตผลงานเบี้ยประกัน ประเภทส่งเสริมการออมดีเด่น (ด้านประกันชีวิต) ประจำปี 2558” ผลงานเบี้ยประกันรายบุคคล (สะสมทรัพย์/ตลอดชีพ) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 16 รางวัล

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น มีวาระรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 พิจารณางบดุลประจำปี และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งในปีนี้นับว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้กว่า 85 ล้านบาท แต่เนื่องจากยังค้างขาดทุนสะสมอยู่จึงยังไม่สามารถปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำมั่นว่าจะบริหารจัดการบริษัทให้สามารถปันผลให้แก่สหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ภายในปี 2 ปี จากนั้นต่อยาวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและอำนาจกรรมการ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการต้องออกตามวาระ 3 คน และได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ผลปรากฏว่า รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด นายอานันท์ หินแก้ว จาก สหกรณ์เครดิตยูเนียนศรีกุดจอก จำกัด และนายวรวิทย์ภัทร หิรัญชลรัตน์ จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐี จำกัด ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแทนกรรมการที่หมดวาระ นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปี 2559